

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๑

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความตระหนัก และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการภารกิจที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กิจกรรม “ดาวแห่งคุณธรรม” ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้มีความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรม และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานให้คุณธรรมนำการพัฒนา ทำให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม โดยมียุทธศาสตร์คือ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

โครงการฯ “ดาวแห่งคุณธรรม” ดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสนใจแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรมและความดีงามให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ คิดดี พูดดี ทำดี และเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร ให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีความเข้าใจในรูปธรรมของความมีคุณธรรม โดยการแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการ คิดดี พูดดี ทำดี เชิญชวนให้นำเสนอคุณธรรมที่ได้กระทำในช่วงที่ผ่านมาหรือคิดจะกระทำต่อไป ในประเด็น พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๕ ราย



๒. การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายแก่ผู้อบรม จำนวน ๕๑ คน การฝึกอบรมจำแนกเป็นการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าให้ใครว่าไทย” การบรรยายหัวข้อ “แนวคิดและวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว” และระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน สปน.” โดยนายอภัย เจริญมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความตระหนักและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการอันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ของ สปน. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สปน. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑



๓. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร สปน. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ สร้างรายได้และค่านิยมในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกเป็น ๒ กิจกรรม คือ การจัดสวนกระบองเพชรจำลองจากดินไทย (๕ ก.พ. ๒๕๖๑) และการประดิษฐ์พวงกุญแจถักเชือกเทียนลูกสะบ้า (๖ ก.พ. ๒๕๖๑) โดยเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ ร.ป.นร. (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ให้เกียรติเป็นประธานฯและเข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย



๔. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา อติศัพท์) นำบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ อิมแพ็คเอ็กซ์ฮิบิชั่น ฮอลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลประเมินคุณภาพ และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๑ และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่ง "Good Guy Run 2018" รวมถึงส่งเสริมความดี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนสหประชาชาติ ทูตานุทูต ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

